
PHÁT HUY SỨC MẠNH TẬP THỂ CỦA HUYỆN ỦY 

TRẦN XUÂN VŨ

Bí thư Huyện ủy Gia-lương Hà –bắc 

Gia lương là một huyện đông dân , nhiều ruộng và thuộc vùng đồng

chiêm trũng  nhất trong tỉnh Hà-bắc. Mấy năm qua, đảng bộ và nhân dân

toàn huyện chúng tôi  đã không ngừng phấn đấu  theo tinh thần cách mạng

tiến công, phát huy  truyền thống khắc phục khó khăn, tạo được sự chuyển

biến mạnh mẽ trên các mặt thủy lợi, trồng lúa, nuôi lợn, thả cá,… Riêng

năm 1967, chúng tôi đã đào đắp 4.500.000 mét khối thủy lợi, làm được

3.343 cầu cống lớn nhỏ, khoanh nhiều vùng nhỏ, rải nước, chôn nước. Do

đó, đã hạn chế được nạn úng ngập. Năm 1965, mưa 340 mi-limét, đã làm

cho Gia lương bị úng trên 3.600 héc - ta. Năm 1968 tuy bị hai trận bão lớn

liên tiếp, mưa tới 394 mi li mét, nhưng chỉ có 1.800 héc-ta bị úng. 

Chúng tôi đã thay  tất cả những giống lúa không thích hợp ở vùng

đồng chiêm trũng bằng giống lúa mới có năng suất cao. Hầu hết ruộng lúa

được cấy thẳng hàng, đúng thời vụ. Vụ mùa năm 1967 đạt năng suất cao

nhất kể từ năm 1961 đến giờ. 

Có hai phần ba số hợp tác xã chăn nuôi lợn tập thể. Một số nơi ở

vùng đồng trũng  không có mầu lại chưa có công trình thủy lợi chắc chắn,

những đã tận dụng hồ ao, song ngòi để thả nhiều rau muống và ra sức

thâm canh lúa, nên đã giải quyết được thức ăn cho gia súc và đạt trên hai

con lợn một héc-ta gieo trồng. 

Một trong những nguyên nhân tạo được sự chuyển biến trên đây là

do chúng tôi bước đầu đã coi trọng việc cải tiến phương thức lãnh đạo và

chỉ đạo Huyện ủy  theo tinh thần nghị quyết số 136 của Ban bí thư Trung

ương Đảng. Đặc biệt chúng tôi đã chú trọng việc phát huy sức mạnh tập

thể lãnh đạo của Huyện ủy. Đây không những là một nguyên tắc lãnh đạo

của Đảng, mà trong thực tiễn, nó còn là khâu mấu chốt mở đường cho sự

chuyển biến của phong trào ở huyện chúng tôi trong mấy năm qua. 



Trước hết, chúng tôi đã tập trung vào việc cải tiến sinh hoạt dân

chủ trong Huyện ủy. 

Trước đây, Huyện ủy chúng tôi vẫn sinh hoạt đều kỳ, song chất

lượng hội họp chưa cao, chưa thật sự tập trung và phát huy được trí tuệ

của tập thể Huyện ủy . Trong các cuộc  họp của Ban thường vụ hoặc toàn

Ban chấp hánh, thường là bí thư và phó bí thư nói nhiều, còn các ủy viên

thường vụ và huyện ủy viên thường ít có ý kiến. Cho nên, tuy là nghị

quyết của Ban thường vụ hoặc của Ban chấp hành, những chưa phải đã

tập trung được các ý kiến của hầu hết các đồng chí  dự hội nghị. Hoặc

nghị quyết của Đại hội đại biểu đảng bộ huyện là nghị quyết  của cơ quan

lãnh đạo cao nhất trong đảng bộ, những sự đóng góp ý kiến của tổ chức

cơ sở và của đảng viên rât bị hạn chế, hoặc có  tham gia ý kiến, những ít

được phản ánh vào trong nghị quyết. Do đó, không gây được không khí

phấn khởi trong đảng bộ, khi hành động thiếu nhất trí. 

Từ mấy năm nay, chúng tôi kiên trì đi sâu vào việc cải tiến cách

sinh hoạt của Huyện ủy, nhằm phát huy mạnh mẽ trí tuệ của mọi người,

làm cho nghị quyết của tập thể được đúng đắn nhất, có giá trị và hiệu lực

nhất. 

Chúng tôi đã cải tiến việc hội họp, chuẩn bị đầy đủ về nội dung và

thời gian cho từng cuộc họp. Trước khi họp Huyện ủy, chúng tôi thường

giới thiệu trước với các Huyện ủy viên về mục đích, yêu cầu, nội dung của

vấn đề định bàn tại hội nghị và yêu cầu mỗi đồng chí  phải tự đi điều tra,

nghiên cứu, kết luận về những điều liên quan đến nội dung trên. Nhờ có

chuẩn bị kỹ nên khi nộp hầu hết các đồng chí đều góp được nhiều ý kiến

tốt. 

Ví dụ: khi nhận nghị quyết của tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng,

chúng tôi mời các đồng chí Huyện ủy viên về họp, giới thiệu rõ mục đích,

yêu cầu, nội dung  cần thảo luận về công tác xây dựng Đảng và yêu cầu

mỗi đồng chí  về sinh hoạt với một chi bộ và viết một báo cáo về công tác 



Đảng ở nơi đó. Viết báo cáo là một việc khó khăn đối với một đồng chí,

song chúng tôi nghĩ làm như vậy là cách thiết thực nâng cao năng lực của

từng đồng chí, đòi hỏi mỗi đồng chí phải suy nghĩ nắm tình hình cơ sở

chắc hơn và chuẩn bị ý kiến phát biểu trong hội nghị được tốt hơn. 

Do đó, khi thảo luận về tình hình đảng viên tham gia công tác,có

đồng chí  phân tích khá sâu sắc: đảng viên làm đội trưởng rất ít, thậm chí

có xã có tới 50-70 đảng viên mà không có đồng chí nào làm đội trưởng

sản xuất, tại sao vậy? Vì họ sợ lao động, công tác và họp hành vất vả: sợ

quần chúng  kêu ca, oán trách; sợ gia đình day dứt vì làm được ít công

điểm. Những ý kiến như vậy của các đồng chí Huyện ủy viên đã giúp ích

thiết thực trong việc bàn định chính xác về phương hướng và cách thức

phân công đảng viên, về chương trình phấn đấu “bốn tốt” của đảng viên

… 

Khi bàn về các vấn đề thủy lợi, chăn nuôi của vùng đồng trũng, về

mở rộng diện tích cấy lúa xuân, về thực hiện nghị quyết công tác cán bộ

nữ và lao động nữ,v.v… chúng tôi cũng thường làm theo phương pháp nói

trên. Nghị quyết  của Huyện ủy phong phú và tương đối chính xác, quán

triệt được tinh thần  nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phản ánh được tình

hình thực tiễn của địa phương. 

Thứ hai, để nâng cao dân chủ trong sinh hoạt chúng tôi hết sức

quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực công tác  của

Huyện ủy viên, nhất là các Huyện ủy viên nữ và mới. 

Xuất phát từ nhận thực hội nghị toàn ban chấp hành là hội gnhij

cao nhất, quyết định những vấn đề lớn nhất của huyện giữa hai kỳ đại hội

đảng bộ, chúng tôi quy định mỗi lần họp Huyện ủy nhất thiết phải có đông

đủ các đồng chí ủy viên trong Ban chấp hành tham dự, không thể họp theo

kiểu có mặt hai phần ba, hoặc thiếu đồng chí này, vằng đồng chí kia cũng

được. Họp đông đủ không những là biện pháp tập trung được trí tuệ của

tập thể Huyện ủy, tạo nên sự thống nhất chỉ đạo hành động đối 



với mọi công việc của đảng bộ; mà còn là cách thiết thực nâng cao trình

độ và năng lực của  từng đồng chí. 

Ban chấp hành đảng bộ huyện chúng tôi có tới hai phần ba là

Huyện ủy viên mới, trong đó  có nhiều đồng chí  ở cơ sở. Số đồng chí này

có tinh thần tracsh nhiệm, có chí khí phấn đấu, có sức khỏe, có tinh thần

chịu đựng gian khổ, lăn lộn với quần chúng  nhưng hiểu biết về đường

lối, chính sách còn có hạn, còn lung túng trong việc lãnh đạo những công

tác thuộc phạm vi toàn huyện. Các đồng chí nữ, qua mấy tháng làm việc,

vẫn còn nhiều lo lẵng. Chúng tôi  đã mời các đồng chí đến họp để trao đổi

kinh nghiệm công tác. Qua bàn bạc, các đồng chí  đó đã nêu lên một số

khó khăn: một là chưa quen viết báo cáo, bây giờ  làm Huyện ủy viên phụ

trách ngành, phụ trách xã, phải viết báo cáo nên rất lung túng; hai là, sợ

sai sót phải trình bày đề án công tác trước Huyện ủy, trước Ban thường

vụ; ba là, không dám truyền đạt nghị quyết  của Huyện ủy cho các thủ

trưởng các ngành trước đây đã từng là phó bí thư hoặc ủy viên thường vụ

huyện ủy… 

Chúng tôi cho rằng: để khắc phục những nhược điểm, khó khăn đó,

không có cách nào tốt hơn là phải tự bồi dưỡng lẫn cho nhau, bồi dưỡng

ngay trong công tác và trên cương vị phụ trách của từng đồng chí, nâng

dần trình độ và năng lực công tác của các đồng chí mới, nhằm tạo nên

một tập thể lãnh đạo có sức mạnh đồng đều. 

Huyện ủy chúng tôi, một mặt hết sức chú ý việc bồi dưỡng quan

điểm, lập trường giai cấp công nhân và đạo đức cách mạng. Việc bồi

dưỡng trên được tiến hành qua việc phân tích sâu sắc và phê phán nghiêm

khắc những hiện tượng sai trái như giấu diện tích, sản lượng năng suất lúa,

không làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc mua bán  không chính

đáng để kiếm lời, xây dựng nhà cửa quá đáng,v.v… Mặt khác, chúng tôi

cũng chú ý nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật và quản lý nông nghiệp.

Lúa xuân là vấn đề khó nhất, mới nhất trong những loại cây trồng 



của huyện chúng tôi. Nhưng đến nay, đồng chí nào cũng biết cách làm lúa

xuân, cũng có một điểm cấy lúa xuân trong phạm vi phụ trách của mình. 

Chúng tôi đặc biệt chú ý những mặt yếu và mặt khó khăn của từng

đồng chí. Ví dụ: vụ chiêm năm 1967, toàn huyện đã gặt được từ

70%-85% diện tích lúa. Nhưng ở nơi đồng chí Huyện ủy viên X phụ trách

mới gặt được 50%, có ngày chỉ vài chục người ra đồng. Đồng chí X rất lo

lắng. Trước tình hình đó, cùng với đồng chí X nghe chi bộ báo cáo. Sau

đó đồng chí  thường trực Huyện ủy và đồng chí X đã cùng nhau trao đổi

nhận định tình hình, phân tích nguyên nhân, bàn cách giải quyết. Khi ra

cuộc họp của chi bộ, đồng chí X phát biểu nhận xét và hướng dẫn  chi bộ

bàn cách giải quyết khó khăn. Với sự nỗ lực của chi bộ và quần chúng, chỉ

trong bốn ngày, xã này đã gặt xong nốt 50% diện  tích lúa còn lại. 

Qua cách làm đó, đồng chí X được bồi dưỡng thêm về cách xem xét

và cách giải quyết vấn đề, nên đã đề cao được tinh thần tự tin hơn, không

ỷ lại vào đồng chí  thường trực Huyện ủy như trước, đồng thời đồng chí

đó cũng được các đồng chí ở cơ sở tín nhiệm hơn. 

Thứ ba, sau khi có chủ trương, phương hướng, biện pháp công tác

việc phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng người, từng ngành là

một yêu cầu không thể thiếu được, nhằm nâng cao tinh thần phụ trách của

từng Huyện ủy viên, tạo nên sức mạnh chung của toàn Huyện ủy. 

Đây là một kinh nghiệm thiết thân của chúng tôi. Trước đây, sau

khi  ra nghị quyết. Huyện ủy chúng tôi không quy định rõ trách nhiệm,

khi thực hiện việc này chưa xong, việc khác sẽ dồn tới, do đó  nghị quyết

không được thi hành đầy đủ. Chúng tôi thường nhắc nhau là phải “cùng

nói một lời, cùng làm theo một hướng, phân trách nhiệm rõ ràng”. Trong

huyện ủy, ban thường vụ tự mình định rõ trách nhiệm và phạm vi công tác

trước và mỗi đồng chí Huyện ủy viên đều được phân công cụ thể. Trong

ban thường vụ, đồng chí bí thư cũng tự mình nhận phần việc của mình

trước, nhận những việc khó nhất. 



Ví dụ: Huyện ủy chúng tôi nhận định tình hình việc quản lý lao 

động là một khâu yếu, nhưng  do chưa nắm chắc vấn đề, nên rất khó bổ 

khuyết. Vì thế, có một thời gian, bí thư Huyện ủy đã đi xuống nghiên cứu 

một trong ba xã khó khăn nhất, trực tiếp làm phó đội trưởng  phụ trách 

lao động ở một đội sản xuất. Nhờ đó, chúng tôi  thấy rất rõ tình hình, lãnh 

đạo của chi bộ đối với công tác quản lý lao động ở hợp tác xã, tình hình 

lao động của đảng viên, tình hình phân bố lao động của đảng viên, tình 

hình phân bố lao động trong lúc  thời vụ khẩn trương…Những kinh 

nghiệm cụ thể của bí thư được kịp thời trao đổi trong Ban thường vụ, từ 

đó tỏa ra các Huyện ủy viên, các ngành, các xã. 

Tuy xuống ở cơ sở hẳn  một thời gian, những bí thư vẫn bảo đảm 

bảo phụ trách công tác chung trong huyện bằng cách bố trí lịch làm việc  

rất cụ thể giữa bí thư với phó bí thư thường trực và ban thường vụ. Gặp 

trường hợp khẩn cấp hoặc  những việc xét thấy không đủ quyền hạn giải 

quyết, phó bí thư thường trực xuống gặp ngay bí thư cùng bàn bạc. 

Chúng tôi không những có sự phân công cụ thể đối với từng huyện 

ủy viên, từng ngành trong từng chủ trương công tác  của huyện ủy, mà 

còn quy định trách nhiệm trong việc chỉ đạo trọng điểm tốt thì xã mừng, 

huyện cũng mừng; những nếu phong trào quần chúng ở đó không phát 

triển được tì trong Huyện ủy  cũng đánh giá nhau, đổ lỗi cho nhau, còn 

các ngành và ngay cả xã trọng điểm của Huyện ủy, tự coi mình như 

không có trách nhiệm gì. 

Chúng tôi xác định muốn lãnh đạo tốt phải chỉ đạo trọng điểm, 

muốn chỉ đạo trọng điểm tốt, trước hết  phải nhận định rõ được trách 

nhiệm của mỗi người, mỗi ngành đối với  trọng điểm. Chúng tôi quy 

định: Huyện ủy chịu trách nhiệm trong việc xác định phương hướng phát 

triển của trọng điểm; Ban thường vụ và đồng chí phụ trách trọng điểm 

chịu trách nhiệm phát động và hướng dẫn đảng ủy và chi ủy  nơi trọng 

điểm làm việc; đảng ủy xã và chi ủy nơi trọng điểm  chịu trách nhiệm 



phát động đảng viên và quần chúng địa phương  mình làm theo phương

hướng đã đề ra: các ngành có trách nhiệm phục vụ trọng điểm theo chức

năng của ngành mình, như ngành tư liệu sản xuất, phải cung cấp phân

bón, công cụ cải tiến; ngành thủy lợi bảo đảm hướng dẫn xây dựng các

công trình thủy lợi bảo đảm hướng dẫn xây dựng  các công trình thủy lợi;

ngành nông nghiệp chỉ đạo hướng dẫn đưa giống mới vào sản xuất …Bản

thân đồng chí  ủy viên thường vụ phụ trách trọng điểm chịu trách nhiệm

chỉ đạo và phối hợp sự hoạt động của các ngành  ở xã trọng điểm; trên cơ

sở đó, đúc rút thành kinh nghiệm  chỉ đạo phong trào chung của huyện. 

Từ khi có phân công trách nhiệm rõ ràng đối với trọng điểm như

trên, việc phát hiện những kinh nghiệm hay, những sai sót ở trọng điểm

được nhanh nhạy hơn, sâu hơn, việc phố biến kinh nghiệm của trọng điểm

ra toàn huyện được kịp thời hơn, sát hơn. Do đó, nhiều nghị quyết của

Huyện ủy được thi hành đầy đủ hơn. 

Thứ tư, tổng kết rút kinh nghiệm  là một vấn đề rất quan trọng,

nhằm đnhs giá lại sự chính xác của các nghị quyết, chủ trương công tác;

dựa trên cơ sở đó nâng cao một bước sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao

năng lực công tác  của từng cấp ủy viên; biết chỗ yếu, chỗ mạnh của từng

địa phương; vận dụng rộng rãi và chắc chắn hơn những kinh nghiệm đã

tổng kết được. 

Đối với chúng tôi, đây lại là vấn đề khó vì kết luận cái đúng, cái sai

đòi hỏi từng Huyện ủy viên phải gian khổ suy nghĩ, kiên trì đi xuống cơ

sở, đi vào nhân dân để tìm hiểu  những số liệu chính xác, những ý kiến

đúng đắn của quần chúng. 

Để tổng kết kinh nghiệm được tốt, đi đôi vơi việc đề ra nghị quyết

công tác, chúng tôi đã sớm đề ra mục địch, yêu cầu , nội dung và phương

pháp tổng kết để các đồng chí  có ý thức  và biết cách chuẩn bị trong quá

trình chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Chúng tôi rất quan tâm động viên quần

chúng bên dưới đóng góp ý kiến vào tổng kết vì nếu chỉ có ý kiến 



của  một số đồng chí Huyện ủy viên thì việc tổng kết  thường thiếu cơ sở

chắc chắn, không sát và nội dung nghèo nàn. 

Có lần  Tỉnh ủy giao cho chúng tôi phải nghiên cứu kết luận vấn đề

vì sao sản xuất  lương thực, thực phẩm trong mấy năm qua bị giảm sút.

Việc đó đòi hỏi chúng tôi  phải tổng kết. Chúng tôi đã làm quán triệt yêu

cầu, nội dung và phương pháp tổng kết trong Huyện ủy và các ngành; đồng

thời bố trí cán bộ chuẩn bị số liệu thống kê định rõ  thời gian cho số đồng

chí  này đi điều tra nghiên cứu ở cơ sở và cung cấp số liệu cho Huyện ủy.

Bộ phận thường trực ở nhà khi nhận được tình hình và số liệu phải nghiên

cứu, tổng hợp ngay. 

Các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ được phân công

đến những điểm  định tổng kết, như đến Quảng-phú là hợp tác xã có nhiều

diện tích lúa mùa có màu có chiêm, những mấy năm qua diện tích lúa và 

màu đều tụt, năng suất cũng tụt; hoặc đến Lãng_ngân là xã có ruộng đất

tốt, năm vừa rồi  đạt năm tấn, năng suất tăng, những diện tích tụt. Một số

Huyện ủy viên khác được dử đến nghiên cứu ở xã đồng trũng. Huyện ủy

chúng tôi một mặt cắm cốt cán ở từng điểm nói trên; mặt khác phát động

đảng viên và quần chúng ở cơ sở tham gia ý kiến. 

Đối với đảng viên chúng tôi giúp các đồng chí thấy rõ quan điểm,

lập trường của giai cấp công nhân, thấy tình triệt để cách mạng và tiên

phong gương mẫu của đảng viên, phê phán những biểu hiện hữu khuynh,

nhằm tạo điều kiện để các đồng chí đó suy nghĩ, bàn bạc xem mình đã

làm đúng, nghĩa vụ đảng viên chưa. Qua việc phát động tư tưởng  của gần

3000 đảng viên ở 28 xã, chúng tôi thấy rất rõ hai nguyên nhân làm sản

xuất lương thực thực phẩm bị giảm sút là dấu diện tích, năng suất và giải

quyết chưa tốt vấn đề thủy lợi, nhất là nơi còn bị úng, hạn. Kết quả trong

đợt này, toàn huyện đã tìm ra được 1.600 héc-ta ruộng đất bị giấu giếm. 

Việc  tổng kết trên các mặt chăn nuôi khoanh vùng rải nước, chon

nước,v.v…chúng tôi đều làm theo cách trên. Do đó, chúng tôi khẳng định 



chỉ có trên cơ sở phát động chúng tôi tham gia tổng kết, thì cấp ủy mới có

hể kết luận vấn đề được đúng đắn và mới có khả năng phát động quần

chúng phát huy ưu điểm, sửa chữa sai lầm. 

Còn đối với Huyện ủy viên, Huyện ủy đề ra những yêu cầu cao

hơn: mỗi đồng chí phải viết một báo cao, thông qua ý kiến của đảng ủy xã,

củ đảng viên  và quần chúng mà tự  mình phân tích vấn đề, kết luận vấn

đề theo những quan điểm  của Đảng mà mình đã tiếp thụ được. Bác cáo

tônge kết  của từng đồng chí  phải nêu rõ công tác vận động quần chúng

thực hiện chính sách như thế nào, công tác chỉ đạo của mình ra sao, công

tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ra

sao…Nhờ chính cách làm việc có chuẩn bị như vậy, mỗi đồng chí đều góp

nhiều ý kiến  xác đáng, hội nghị không bị kéo dài, khi quyết định vấn đề

thường có sự nhất trí cao trong Huyện ủy, được cán bộ, đảng viên và quần

chúng bên dưới ủng hộ, chấp hành nghiêm chỉnh. 

Cải tiến cách lãnh đạo của Huyện ủy là một yêu cầu quan trọng của

việc xây dựng Huyện ủy “bốn tốt”. Đây là  một vấn đề rất phong phú.

Tiếp tục vận động và phát huy những kinh nghiệm chỉ đạo của Huyện ủy

chúng tôi trong mấy năm qua, đặc biệt là việc phát huy tinh thần tập thể ,

dân chủ của Huyện ủy, chúng tôi đang không ngừng phấn đấu đưa phong

trào cách mạng của quần chúng ở Gia-lương tiến lên vững chắc, đồng đều. 


